

Số: 302 /BC-UBND

Cần Thơ, ngày 07 tháng 11 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**Báo cáo tài chính nhà nước thành phố Cần Thơ năm 2023**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về Báo cáo tài chính nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ Ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Thông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 39/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 133/2018/TT-BTC;

Căn cứ Tờ trình số 975/TTr-KBCT ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Kho bạc Nhà nước Cần Thơ về việc trình báo cáo tài chính nhà nước thành phố Cần Thơ năm 2023.

Ủy ban nhân dân thành phố kính trình báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố về Báo cáo tài chính nhà nước thành phố Cần Thơ năm 2023 như sau:

**Phần thứ nhất**

**CĂN CỨ PHÁP LÝ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC TP CẦN THƠ NĂM 2023; BỐI CẢNH KINH TẾ XÃ HỘI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ**

**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ**

Theo quy định của Luật Kế toán và Nghị định số 25/2017/NĐ-CP, từ năm 2019, Hệ thống Kho bạc nhà nước (KBNN) có trách nhiệm tổng hợp, lập Báo cáo tài chính nhà nước (BCTCNN) toàn quốc và BCTCNN cấp tỉnh.

Cụ thể, tại Điều 30 Luật Kế toán quy định:

*“Việc lập báo cáo tài chính nhà nước được thực hiện như sau:*

*a) Bộ Tài chính chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính nhà nước trên phạm vi toàn quốc, trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội; chỉ đạo Kho bạc Nhà nước chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính lập báo cáo tài chính thuộc phạm vi địa phương, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp;*

*4. Báo cáo tài chính nhà nước được lập và trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân cùng với thời điểm quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước...”*

BCTCNN là công cụ để các nhà lãnh đạo quản lý phân tích đánh giá hiện trạng và quản lý toàn bộ các nguồn lực, nghĩa vụ và tình hình sử dụng các nguồn lực của Nhà nước (tài sản công, nợ công, thu nhập, chi phí, vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các tài sản, nguồn vốn khác của Nhà nước...). So với các báo cáo quyết toán Ngân sách nhà nước, BCTCNN sẽ cung cấp cho các cấp có thẩm quyền, Nhân dân và các nhà đầu tư bức tranh đầy đủ và toàn diện hơn về tiềm lực tài chính của khu vực tài chính nhà nước. Về lâu dài, BCTCNN góp phần nâng cao hơn nữa tính công khai, minh bạch của thông tin tài chính nhà nước, nâng cao trách nhiệm giải trình của Nhà nước và phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế, tài chính quốc tế.

Việc thuyết minh, phân tích một số nội dung trọng yếu trong BCTCNN thành phố Cần Thơ để trình báo cáo Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Cần Thơ còn được căn cứ vào nội dung các văn bản pháp lý sau đây:

Thông tư số 78/2022/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2020 của HĐND thành phố Cần Thơ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025;

Nghị quyết số 46/NQ-HĐND 2022 ngày 09 tháng 12 năm 2022 của HĐND thành phố Cần Thơ về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2023 và các Nghị quyết sửa đổi, bổ sung;

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024;

Quyết định số 4178/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giao dự toán thu chi NSNN năm 2023 thành phố Cần Thơ.

## **II. BỐI CẢNH KINH TẾ XÃ HỘI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2023**

Năm 2023 đánh dấu một giai đoạn đầy biến động trên phạm vi toàn cầu, với những thách thức ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội và

chính trị. Kinh tế thế giới chứng kiến sự suy giảm đáng kể, với tốc độ tăng trưởng chậm lại do tổng cầu sụt giảm. Mặc dù lạm phát đã có dấu hiệu hạ nhiệt, tuy nhiên vẫn duy trì ở mức cao, gây áp lực lên các nền kinh tế. Bên cạnh những khó khăn về kinh tế, thế giới còn phải đối mặt với nhiều thách thức khác. Xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine ngày càng trở nên phức tạp, làm gia tăng bất ổn địa chính trị. An ninh lương thực trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia, trong khi thiên tai và biến đổi khí hậu tiếp tục gây ra những tác động nghiêm trọng. Những yếu tố này đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu và an ninh năng lượng, tạo ra những hệ lụy sâu rộng đến mọi khía cạnh của đời sống và nền kinh tế.

Trong bối cảnh đầy thử thách này, Chính phủ Việt Nam đã thể hiện sự chủ động và quyết liệt trong việc đối phó với tình hình. Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo ban hành nhiều cơ chế, chính sách trên các lĩnh vực nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng và tháo gỡ các điểm nghẽn của nền kinh tế. Nhiều chính sách thiết thực đã được triển khai, thể hiện tinh thần đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp cũng như người dân, nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh phục hồi và phát triển.

Tại thành phố Cần Thơ, tình hình kinh tế - xã hội cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ bối cảnh chung của cả nước và thế giới. Năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2023 của thành phố tăng 5,75% so với cùng kỳ năm trước<sup>1</sup>. Mặc dù mức tăng không cao, chưa đạt được kế hoạch mà thành phố đã đề ra, nhưng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, thách thức, những kết quả đạt được thể hiện được sự nỗ lực, khắc phục khó khăn của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Theo số liệu của Sở tài chính, đến hết năm 2023, tổng số đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố là 537 đơn vị (cấp thành phố quản lý 113 đơn vị và quận huyện quản lý 424 đơn vị). Trong đó, tự đảm bảo chi thường xuyên: 45 đơn vị, giảm 01 đơn vị so với năm 2022 (chiếm 8,38% tổng số đơn vị sự nghiệp công lập); tự đảm bảo một phần chi thường xuyên: 141 đơn vị, tăng 59 đơn vị so với năm 2022 (chiếm 26,26% tổng số đơn vị sự nghiệp công lập); ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên: 351 đơn vị, giảm 59 đơn vị so với năm 2022 (chiếm 65,36% tổng số đơn vị sự nghiệp công lập).

BCTCNN sẽ cung cấp tổng thể tình hình tài chính nhà nước, theo các nội dung chủ yếu sau: Về tình hình tài chính nhà nước (tài sản công, nợ công, vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các tài sản, nguồn vốn khác của nhà nước); Về kết quả hoạt động tài chính nhà nước (thông tin về thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động tài chính nhà nước...); Về lưu chuyển tiền tệ: thông tin về số tiền đã thu được cũng như số tiền đã chi ra của nhà nước trong kỳ báo cáo.

Đối với các cấp lãnh đạo, các nhà quản lý, hoạch định chính sách: BCTCNN là một trong các công cụ phục vụ cho việc phân tích, đánh giá hiện trạng và quản lý toàn bộ các nguồn lực, nghĩa vụ và tình hình sử dụng các nguồn lực của Nhà

<sup>1</sup> Niên giám Thống kê 2023, Cục Thống kê thành phố Cần Thơ

nước (tài sản công, nợ công, thu nhập, chi phí...). Từ đó, đưa ra những chính sách, phương hướng, giải pháp và các quyết sách phù hợp nhằm đảm bảo: các tài sản và nguồn lực của nhà nước được đầu tư, phân bổ và sử dụng một cách hợp lý, cân đối và hiệu quả nhất cho mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội tại địa phương; quản lý chặt chẽ việc vay nợ, duy trì tính ổn định và bền vững của NSNN cấp tỉnh.

Đối với người dân: BCTCNN giúp người dân thấy được nghĩa vụ đóng góp của mình đối với Nhà nước thông qua nghĩa vụ nộp thuế; giám sát, đánh giá tính hiệu quả của Nhà nước trong việc sử dụng tiền thuế để thực hiện các nhiệm vụ của nhà nước và đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ chính đáng của người dân; kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế - tài chính của nhà nước, đặc biệt là các khoản thu nhập (ngoài các khoản thu từ thuế), chi phí của nhà nước, nợ công và việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Đối với tổ chức tài chính quốc tế, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm, các nhà đầu tư, các nhà tài trợ: BCTCNN là thước đo tin cậy để tổ chức tài chính quốc tế, các tổ chức xếp hạng đánh giá năng lực, sự tín nhiệm đối với nền tài chính địa phương. Đây là một trong các yếu tố cơ bản giúp cho các nhà đầu tư, các nhà tài trợ trong việc ra quyết định đầu tư, hỗ trợ cho các địa phương nói riêng cũng như cho cả nền kinh tế nói chung.

Về trách nhiệm giải trình: góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch của thông tin tài chính nhà nước, nâng cao trách nhiệm giải trình của Ủy ban nhân dân thành phố tỉnh và các sở, ngành chuyên môn được giao quản lý và sử dụng các nguồn lực nhà nước; phù hợp với xu thế hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

Năm 2023, KBNN Cần Thơ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lập, tổng hợp BCTCNN thành phố Cần Thơ. BCTCNN ngày càng được hoàn thiện về nội dung và hình thức, mặc dù BCTCNN được thực hiện trong bối cảnh phạm vi khu vực nhà nước rộng, sử dụng những chế độ kế toán, báo cáo khác nhau, trình độ nhận thức và áp dụng nghiệp vụ kế toán, công nghệ thông tin còn khác nhau nên số liệu trên BCTCNN còn những hạn chế nhất định; các nội dung giải trình, phân tích trình báo cáo HĐND còn chưa thực sự đầy đủ; toàn diện, đòi hỏi thời gian để tiếp tục hoàn thiện.

## **Phần thứ hai**

### **VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2023**

#### **I. Danh mục BCTCNN cấp tỉnh:**

Theo quy định<sup>2</sup> tại Luật Kế toán 2015 và Nghị định số 25/2017/NĐ-CP, BCTCNN được lập hàng năm, gồm 04 báo cáo:

<sup>2</sup> Theo quy định tại Khoản 2, Điều 30, Luật Kế toán và quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 Nghị định số 25/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ về Báo cáo tài chính nhà nước

(1) Phụ lục I: Báo cáo tình hình tài chính nhà nước (Báo cáo tài sản, công nợ và nguồn vốn Nhà nước): báo cáo về tình hình tài sản của Nhà nước (tiền, phải thu, vật tư, hàng hóa, đầu tư tài chính, tài sản...) và các nguồn hình thành tài sản (nguồn vốn, nợ phải trả);

(2) Phụ lục II: Báo cáo kết quả hoạt động tài chính nhà nước (Báo cáo thu, chi nhà nước theo phương pháp dồn tích): Báo cáo về các khoản thu nhập, chi phí phát sinh trong năm của Nhà nước, bao gồm các khoản thu chi phát sinh trong năm thuộc NSNN và các khoản thu chi phát sinh trong năm ngoài NSNN; thặng dư/thâm hụt tài chính trong năm tài chính;

(3) Phụ lục III: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: báo cáo về luồng tiền thu vào và chi ra của Nhà nước trong năm tài chính;

(4) Phụ lục IV: Thuyết minh BCTCNN: trình bày các thông tin về kỳ báo cáo, đơn vị tiền tệ sử dụng để báo cáo, các chế độ kế toán hiện đang áp dụng, các nguyên tắc kế toán và thuyết minh, giải thích về các số liệu chi tiết, bổ sung cho 03 báo cáo nêu trên.

Ngoài ra, để cung cấp bổ sung thông tin, BCTCNN năm 2023 trình kèm:

- Phụ lục V - Danh mục các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cung cấp thông tin để tổng hợp BCTCNN thành phố Cần Thơ năm 2023

- Phụ lục VI - Giải thích một số thuật ngữ và cách tổng hợp số liệu trên BCTCNN thành phố Cần Thơ.

- Phụ lục VII - Thuyết minh số liệu tài sản cố định đặc thù tại thành phố Cần Thơ.

## **I. SỐ LIỆU BCTCNN**

Các số liệu và phân tích, giải trình chi tiết theo các Phụ lục đính kèm số I, II, III, IV

1. Báo cáo tình hình tài chính nhà nước:

1.1 Tổng tài sản: 102.635 tỷ đồng

1.2 Tổng nguồn vốn: 98.069 tỷ đồng

1.3 Nợ phải trả: 4.566 tỷ đồng

2. Báo cáo Kết quả hoạt động tài chính nhà nước

2.1 Tổng doanh thu: 16.677 tỷ đồng

2.2 Tổng chi phí: 11.258 tỷ đồng

2.3 Thặng dư: 5.419 tỷ đồng

3. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ

4. Thuyết minh BCTCNN

Theo quy định, thuyết minh BCTCNN thành phố bao gồm 2 phần: Phần thuyết minh (phần lời) và phần số liệu. Phần thuyết minh nêu một số các nội dung liên quan để làm rõ hơn về tình hình kinh tế xã hội, các nguyên tắc, phương pháp kế toán, phương pháp tổng hợp, phương pháp hợp nhất số liệu...

Phần số liệu nêu chi tiết hơn các thông tin trên 3 Báo cáo tài chính nhà nước (Chi tiết theo Phụ lục IV).

## **II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI ĐỊA PHƯƠNG.**

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định và tăng cường hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước tại địa phương, trên cơ sở BCTCNN do KBNN Cần Thơ lập và ý kiến đóng góp của Sở Tài chính thành phố Cần Thơ; Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố báo cáo HĐND thành phố một số giải pháp tăng cường hiệu quả quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước tại địa phương theo các nội dung cơ bản như sau:

1. Về nâng cao chất lượng bộ máy, quy trình, phần mềm kế toán, liên thông dữ liệu, nguồn nhân lực làm công tác kế toán tại các đơn vị được giao quản lý tiền, tài sản, ngân sách, nguồn lực nhà nước.

BCTCNN thành phố Cần Thơ được tổng hợp từ 736 báo cáo của các đơn vị với nhiều cấp trung gian và cũng như đầu mối thu nhập thông tin khác nhau. Các đơn vị kế toán cơ sở sẽ áp dụng chế độ kế toán của đơn vị mình, tổng hợp, lập ra báo cáo tài chính và báo cáo tài chính này gửi cho các đơn vị kế toán cấp trên. Các đơn vị này tiếp tục tổng hợp những thông tin tài chính của đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc, gửi cho Kho bạc Nhà nước. Chính vì đặc thù của BCTCNN lập qua số lượng đơn vị trung gian lớn và kỹ thuật lập báo cáo tài chính tương đối phức tạp. Ngày 17 tháng 4 năm 2024 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 24/2024/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp có hiệu lực thực hiện từ năm 2025. Thông tư 24/2024/TT-BTC sẽ thay thế toàn bộ các thông tư về chế độ kế toán hiện hành tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập cũng như các ban quản lý. Do đó chất lượng nguồn nhân lực của người làm kế toán đóng vai trò rất quan trọng trong công tác lập BCTCNN thành phố. Nâng cao chất lượng BCTCNN đòi hỏi một hệ thống các giải pháp đồng bộ. Từ việc đào tạo chuyên sâu cho cán bộ kế toán, xây dựng cơ sở dữ liệu thông nhất, đến việc rà soát và cập nhật quy trình, tăng cường kiểm soát nội bộ và xây dựng cơ chế trách nhiệm, tất cả đều hướng tới mục tiêu đảm bảo tính chính xác, minh bạch và kịp thời của thông tin tài chính. Đồng thời, việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan sẽ tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả và chuyên nghiệp..

2. Nâng cao độ chính xác đối với việc xác định số liệu về giá trị tài sản kết cấu hạ tầng, tài sản công do địa phương quản lý.

Trên cơ sở Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức,

đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. Trong đó thời hạn hoàn thành việc tổng hợp kết quả kiểm kê là 01 tháng 7 2025. Do đó để nâng dần chất lượng BCTCNN, từ năm 2025 trở đi cấp quản lý ở địa phương cần chỉ đạo các cơ quan được giao quản lý tài sản bổ sung tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không, đường sắt quốc gia, thủy lợi; đồng thời quan tâm đến công tác tổng hợp cập nhật số liệu tài sản kết cấu hạ tầng, đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ quản lý<sup>3</sup> đang áp dụng.

3. Tăng cường quản lý nguồn vốn đầu tư của ngân sách địa phương tại các doanh nghiệp.

Năm 2023 trong số danh mục đầu tư vốn nhà nước của địa phương chỉ có 02 công ty có số đóng góp lớn vào NSNN : Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây dựng kiến thiết Cần Thơ (471 tỷ), Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (15 tỷ). Các công ty còn lại chưa ghi nhận được mức độ hiệu quả của việc đầu tư vốn của nhà nước. Ngoài ra trong số các khoản vốn đầu tư của nhà nước vẫn còn hạng mục đầu tư vào đơn vị Nông trường Sông Hậu âm vốn nhà nước hơn 335 tỷ đồng. KBNN Cần Thơ đã kiến nghị chính quyền thành phố có biện pháp xử lý đối với đơn vị này để thu hồi phần vốn NSNN cấp.

4. Tăng cường quản lý, sử dụng nợ vay của chính quyền địa phương.

Việc thực hiện các quy định về hạn mức dư nợ vay, bội chi ngân sách địa phương luôn được đảm bảo theo đúng quy định Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và Nghị định số 103/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ.

Nhìn chung nghĩa vụ chi trả nợ của thành phố trong thời gian qua không lớn. Tuy nhiên từ năm 2026 trở đi, các khoản nợ gốc đến hạn phải trả theo Hiệp định sẽ tăng hơn 300 tỷ đồng mỗi năm. Ngoài ra trong thời gian tới thành phố sẽ triển khai thực hiện Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2024 của UBND thành phố về ban hành đề án huy động tài chính và tăng thu ngân sách thành phố Cần Thơ giai đoạn 2024 - 2025 và Đề án số 06/ĐA-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2024 của UBND thành phố phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Cần Thơ năm 2024.

Số vốn huy động tăng đòi hỏi nguồn thu ngân sách của thành phố những năm tiếp theo phải tăng trưởng vượt bậc để tạo thêm kết dư cho ngân sách mới có thể đảm bảo các nhiệm vụ chi nói chung và chi trả nợ gốc nói riêng. Với mức dự kiến tăng trưởng thu của Cục Thuế thành phố những năm tiếp theo và khó khăn về thu ngân sách của ngành thuế đã nêu, thành phố cần thận trọng xem xét các đề xuất

<sup>3</sup> Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 09/02/2022 của UBND TP Cần Thơ quy định danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản chưa đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của thành phố Cần Thơ.

dự án vay nước ngoài mới phát sinh để việc chi trả nợ gốc không trở thành gánh nặng của ngân sách những năm về sau.

#### 5. Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính nhà nước

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, việc nâng cao hiệu quả quản lý tài chính nhà nước đang trở thành một ưu tiên hàng đầu. Một số giải pháp toàn diện nhằm cải thiện tình hình, tập trung vào cả khu vực ngân sách nhà nước và khu vực ngoài ngân sách có thể kể đến như:

Đối với khu vực ngân sách nhà nước, trọng tâm được đặt vào việc kiểm soát chi phí con người và chi phí hao mòn. Cần thực hiện đánh giá toàn diện về tài sản cố định, xác định những tài sản không còn hiệu quả để có kế hoạch tái cơ cấu hoặc thanh lý. Bên cạnh đó, việc áp dụng công nghệ quản lý tài sản hiện đại cũng được xem là một giải pháp quan trọng để tối ưu hóa việc sử dụng và bảo trì. Đầu tư vào công nghệ tự động hóa, sử dụng trí tuệ nhân tạo cũng là một hướng đi quan trọng để giảm chi phí nhân công trong dài hạn. Đối với khu vực ngoài ngân sách nhà nước, các giải pháp tập trung vào việc mở rộng hoạt động kinh doanh và kiểm soát chi phí hiệu quả. Các Sở ngành cần xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng cao. Đồng thời, đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới có giá trị gia tăng cao.

Ngoài các giải pháp cụ thể cho từng khu vực, một số giải pháp chung nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tài chính nhà nước có thể đề cập đến như: tăng cường quản trị rủi ro thông qua việc xây dựng hệ thống cảnh báo sớm về các rủi ro tài chính. Bên cạnh đó việc tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình cũng cần được thực hiện quyết liệt hơn. Thông tin về ngân sách và chi tiêu công cần được công khai một cách chi tiết, dễ hiểu với người dân. Điều này không chỉ giúp tăng niềm tin của công chúng vào hệ thống tài chính nhà nước mà còn tạo ra áp lực tích cực để các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách hiệu quả hơn.

Trên đây là BCTCNN thành phố Cần Thơ năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố kính báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố. /.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- TTTU, TT HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP (1);
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Đoàn ĐBQH&HĐND TP;
- Sở, Ban ngành, TP;
- UBND quận, huyện;
- Lưu: VT, LHH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Dương Tấn Hiển**